

	Subject Heading :
Source : ผู้จัดการรายวัน	
Date : - 8 ส.ค. 2561 Page : 10	No : 61078776

จี'บิกตุ' เลิกประกาศพื้นที่สำรวจปิโตรฯ ค้านต่ออายุ'บงกช-เอราวัณ'

ผู้จัดการรายวัน 360 - "เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ" วางพวงหรีดทำเนียบฯ จี้รัฐบาลยกเลิกประกาศจัดสรรพื้นที่สำรวจปิโตรเลียม-ปลดกรม.พลังงาน ขณะที่ "พลังธรรมใหม่" ค้านการประมูลต่ออายุแหล่ง "เอราวัณ-บงกช" เสนอใช้ระบบสัญญาจ้างผลิตแทนแบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งรัฐจะได้ส่วนแบ่งถึง 90% "หมอระวี" ยัน พรรคเตรียมเสนอชื่อคนชิงเก้าอีนายกฯ ไม่ได้ตั้งพรรคเพื่อหนุน "บิกตุ" วานนี้ (7 มี.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ นำโดย พ.ท.แพทย์หญิงกมลพรรณ ชิวพันธ์ศรี ได้นำแผ่นป้ายคัดค้านโครงการจัดสรรปิโตรเลียม และพวงหรีดที่เขียนข้อความว่า "มอบแด่ผู้ร่วมปล้น

ปิโตรเลียมไทย" มาติดที่บริเวณรั้วประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนอ่านแถลงการณ์จดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 4 หลังจากก่อนหน้านี้ เคยยื่นเรื่องแล้วหลายครั้ง โดยระบุ ขอให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเรียกร้องให้ปลด กรม.พลังงาน ปลัดกระทรวงฯ และ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

วันเดียวกันนี้ ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นพ.ระวี มาศฉมาดล ผู้ก่อตั้ง พรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวการประมูลต่ออายุแหล่งสัมปทานปิโตรเลียม บงกช และเอราวัณ ของทาง

รัฐบาลว่า ขอคัดค้าน TOR ของรัฐบาล เรื่องการประมูลต่ออายุแหล่งบงกช และเอราวัณ โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข TOR ใหม่ เป็นใช้ระบบสัญญาจ้างผลิต ซึ่งรัฐจะได้ส่วนแบ่ง 90% บริษัทผู้มาดำเนินการผลิตต่อ ได้ 10% เหมือนประเทศอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่ ไม่ใช่มาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตกลายเป็นสัมปทานเต็ม ที่รัฐจะได้รายได้เพียง 50% เท่านั้น

"การแถลงของทางรัฐบาลที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นเจ้าเก่าได้ทำต่อไป โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานาถึงขั้นแถลงจะต้องเจรจากับเจ้าของสัมปทานรายเก่าก่อน จึงจะสรุป TOR ได้ แบบนี้ยิ่งกว่าข้อสอบรั้ว แต่เป็นการ

ให้คู่แข่งมารวมออกข้อสอบด้วยเลย ดังนั้น พรรคพลังธรรมใหม่ ขอเสนอให้ทางรัฐบาลแก้ไข TOR ใหม่ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ จึงทำการเปิดประมูล ถ้าหากรัฐบาลไม่กล้าดำเนินการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไร พรรคขอเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการทำ TOR และการประมูลไปก่อน โดยขอให้รอหลังการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคพลังธรรมใหม่ ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ จะอาสาทำ TOR และดำเนินการประมูลใหม่ ให้มีความโปร่งใส เพื่อประเทศได้ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งรายได้อาจจะต่างกัน ปีละ หลายหมื่นล้าน หรืออาจจะเกือบถึงแสนล้านก็เป็นไปได้" นพ.ระวี กล่าว

นอกจากนี้ นพ.ระวี ยังกล่าวถึงการตั้งพรรคพลังธรรมใหม่ ว่าไม่ได้ตั้งมาเพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ คนนอก เพราะจะส่งสมาชิกลงรับเลือกตั้งทั้ง 350 เขตทั่วประเทศ เมื่อพรรคได้ ส.ส.เกิน 25 ในรัฐสภา ก็จะเสนอรายชื่อบุคคลของพรรคเป็นนายกฯ แต่หากพรรคได้ไม่ถึง 25 เสียง ก็จะสนับสนุน คนดี มีคุณธรรม เข้ามาทำหน้าที่นายกฯ โดยบุคคลนั้น อาจจะใช่ หรือไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้

"หากประชาชนอยากที่จะลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องพลังงานของชาติที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน ก็ขอให้ไว้วางใจพรรคพลังธรรมใหม่ เพราะเราจะเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยอย่างแน่นอน" นพ.ระวี กล่าว.